

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าตามสกุลเงินตปท., ตลาดคลายกังวลเฟดขึ้นดบ.

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ หลังนักลงทุนลดความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ที่อาจจะไม่รวดเร็วอย่างที่คาดกันไว้ก่อนหน้านี้

*เยนแข็งค่าแตะระดับสูงสุดรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ความวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก ยังคงหนุนเยน

*เยนดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ทำไว้ในช่วงต้นเดือนนี้ หลังจากรายงานการประชุมนโยบายเดือนก.ย. ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ออกมาเมื่อวันพุธที่แล้ว ทำให้ตลาดเลื่อนเวลาที่คาดว่า เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*ตลาดการเงินญี่ปุ่นวันนี้ ปิดทำการเนื่องในวันหยุด ขณะที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐ ปิดทำการในเนื่องในวันโคลัมบัส เดย์ แต่ตลาดหุ้นจะเปิดทำการตามปกติ

*ยูโร ร่วงลงจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในยูโรโซน และแนวโน้มเศรษฐกิจของเยอรมนี โดย นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของยูโรโซน อาจจะทำให้ภาคเอกชนและภาคครัวเรือน ไม่ต้องการลงทุนอีก

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ตปท.เมื่อวันศุกร์ อยู่ที่ 32.430 บาท

*09.30 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.385/405 จาก 32.465/485

เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.37/41 จาก 32.47/49

เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.070/180 จาก 41.119/153 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 107.07/11 จาก 107.65 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2696/97 จาก 1.2627 เมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงมา against กับทุกสกุลในเอเชีย หลังจากที่ตลาดเริ่มไม่แน่ใจกับทิศทางฟื้นของเศรษฐกิจโลก และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ แต่วันนี้ตลาดน่าจะเจียบๆ เพราะตลาดใหญ่ๆ หยุดทำการ" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค และสกุลเงินหลักต่างๆ หลังดอลลาร์ถูกกดดันจากแนวโน้มที่ว่า เฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว อย่างที่ตลาดกังวลกันก่อนหน้านี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยรวม ยังดูไม่ดีนัก

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.38 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.45 โดยบรรยากาศการซื้อขายอาจจะไม่คึกคักนัก เนื่องจากตลาดการเงินญี่ปุ่น และสหรัฐ จะหยุดทำการในวันนี้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้